



ปลื้มรณพ้อหลวง ความสำเร็จในการพัฒนาดินและน้ำ พื้นที่จังหวัดตาก

ทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดิน น้ำ และป่าไม้ ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของอาหาร น้ำสะอาด และอากาศบริสุทธิ์ การใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างยั่งยืนจึงมีความจำเป็น เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสร้างความมั่นคงทางอาหาร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และทรงมุ่งเน้นพัฒนาและอนุรักษ์ผ่านโครงการพระราชดำริมากมาย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของประเทศภายใต้ปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการรักษาสีเขียวตลอดมาอย่างยั่งยืน

นายวิรุจ คงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน เผยว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจจัดทำโครงการมากกว่า 4,000 โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงปฏิบัติและทรงงานอย่างหนัก โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตาก ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรรวม 7 ครั้ง สร้างความใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนภูมิพลที่ไม่เพียงแต่ช่วยเก็บกักน้ำและป้องกันน้ำท่วม แต่ยังทรงนำเอาองค์ความรู้ด้านดินและน้ำ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะเรื่องดิน ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญที่เป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพของเกษตรกร และประชาชน ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาที่ดินได้ตั้งภารกิจใน

ส่วนของโครงการพระราชดำริไว้เป็นอันดับแรกในการดำเนินงานต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการสูญเสียหน้าดินจากการถูกชะล้างพังทลาย ไม่ว่าจะเป็น การปลูกหญ้าแฝก การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เกษตรทฤษฎีใหม่ กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการทั้งส่งเสริมเผยแพร่ ตลอดจนจัดทำแปลงสาธิตให้เกษตรกรในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงได้นำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่การเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ต่อการเพาะปลูกพืช เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ที่มั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

“ในฐานะประชาชนรู้สึกปลาบปลื้ม ที่พระองค์ท่านให้ความใส่ใจ สนใจประชาชน ไม่ยอมให้ประชาชนของพระองค์ท่านเดือดร้อนในการทำมาหากิน การประกอบอาชีพ และการคงอยู่ของดิน น้ำ ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าพระองค์ท่านไม่มาดำเนินการ คงยากที่เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปจะรวมตัวกัน เพื่อที่จะมาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้

“โดยเฉพาะสถานที่ธรรมชาติ ถ้าเราไม่นำเอาองค์ความรู้มาปรับใช้ เราอาจจะไม่หลงเหลือสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ให้ชื่นชมสถานที่ดังกล่าวอาจจะล้างพังทลายหายไป โดยเฉพาะอำเภออุ้มผางก็มีน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย อย่างน้ำตกทีลอซู ซึ่งปัจจุบันเราก็ยังคงได้ชมความงามอยู่ สิ่งนี้ก็เป็นอานิสงส์ เป็นพระคุณที่ท่านได้มอบไว้ให้ประชาชน” นายวิรุจ ทั้งท้าย

การเสด็จฯ เยี่ยมและการริเริ่มโครงการต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อธรรมชาติและประชาชนไทย เชื่อกันว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์จะยังคงเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ดินและน้ำ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้กับคนไทยรุ่นหลังสืบไป